

# กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

## ร่วมมือบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ มอบทุนจัดตั้ง

### ธุรกิจกว่า 1 ล้านบาท



กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบเงินทุนครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นในนาม Angel Fund for Startup เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงานและดร.อนุสรณ์ มุทราวิศ กรรมการบริหารบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบเงินทุนแก่ผู้ประกอบการหรือกลุ่ม Startup เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว

กลุ่ม Startup หรือผู้ประกอบการใหม่ในประเทศไทย ถือเป็นฐานใหญ่ของการจ้างงานและการเกิดนวัตกรรมใหม่ การสร้างกลุ่ม Startup ให้มีความเข้มแข็งจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญ และเข้าใจในบริบทของผู้ที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ที่มีความกล้าคิด กล้าเสี่ยง มีไอเดียแปลกใหม่ รักการเรียนรู้อยู่เสมอ กล้าลองผิดลองถูก ต้องการการเปลี่ยนแปลง แต่ข้อจำกัดคืออาจไม่มีเงินทุน ดังนั้น การจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นของกิจการหรือต่อยอดให้กับกิจการจะช่วยส่งผลให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้ดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยไม่เป็นเพียงแค่การคิดฝันแต่ไม่สามารถสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นจริงได้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมกับภาคเอกชนโดย บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นในนาม Angel Fund for Startup ขึ้น เน้นโอกาสให้เจ้าของไอเดียธุรกิจที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบการใหม่หรือกลุ่ม Startup นำเสนอแนวคิดต่อแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพื่อการเริ่มธุรกิจโดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็น“พี่เลี้ยง” ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านธุรกิจ ให้ความรู้เพื่อเติมเต็มไอเดียสู่การวางแผนธุรกิจที่มั่นคง การสร้างแบบจำลองธุรกิจให้น่าสนใจฝึกทักษะการเรียนรู้เทคนิคการนำเสนอแนวคิดอย่างมืออาชีพ และบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินลงทุนในรูปแบบ Angel Fund โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ จากการสนับสนุนเงินทุน

โครงการ Angel Fund ในปี 2560 นี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 254 ทีม และผ่านเข้ารอบเพื่อร่วมกิจกรรมแคมป์อบรมเชิงลึกด้านธุรกิจจำนวน 24 ทีมท้ายสุดสามารถพิชิตเงินทุนเพื่อสานฝันต่อให้กับธุรกิจของตนจำนวน 4

ทีม ได้แก่

1. ทีม Pure Control System โดยนายบรรจง ปัญญาศรีวิจิ
2. ทีม The Brother System โดยนายบรรทศน์ สร้อยระย้า และนายวันพีช สร้อยระย้า
3. ทีม OM FOR YOU โดยนายณัฐปคัลภ์ ลิไชยกุล
4. ทีม ReadRing โดยนายทรงปกรณ์ ภูหนองโอง

โครงการยังคงเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง โดยสามารถสมัครเป็นรายบุคคล (เดี่ยว) หรือเป็นทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) โดยแนวคิด/แผนการลงทุนต้องเป็นของตนเองและไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน (1 ทีมต่อ 1 แผน) และต้องมีสัญชาติและเชื้อชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันสมัคร และไม่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานองค์กร สถาบันการศึกษาหรือบริษัทใดๆ โดยสามารถจัดส่งแนวคิดแผนการลงทุนในรูปแบบคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาทีเพื่อแนะนำตนเองและโครงการลงทุนและจัดทำเนื้อหาแผนการลงทุนโปรแกรม Power point จำนวนไม่เกิน 10 หน้าส่งได้ที่ [plantobiz2016@gmail.com](mailto:plantobiz2016@gmail.com) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ 02-202-4574 , 02-354-3171 , 02-202-4570-4

รับสมัครถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560